



ตีเพราะหวังดีได้หรือไม่?



นายธีระศักดิ์ ภัททิยากุล นิติกรชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

ระยะหลังมักมีเรื่องราวของครูถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชนและทางสื่อออนไลน์อยู่เสมอ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่เรื่องดี โดยเฉพาะเรื่องครูทำโทษนักเรียนด้วยการตีจนเป็นรอยช้ำ ซึ่งเมื่อคนทั่วไปดูแล้วมักยอมรับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ อย่างกรณีล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เด็กนักเรียน ชั้น ป. ๖ ถูกครูใช้ไม้เรียวตีจนช้ำ เขียวช้ำ สาเหตุเพราะนักเรียนคนดังกล่าวท่องสูตรคูณไม่ได้ กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเพียงเพราะการทำโทษเด็กด้วยอารมณ์ของครู

ปัญหาประการหนึ่งที่ถูกยกมาถกเถียงกันบ่อย คือ ครูตีเด็กนักเรียนได้หรือไม่ ไม่เรียวที่เคยใช้ตีเด็ก ในยุคก่อนยังสามารถใช้ได้หรือไม่ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งยกเลิกการลงโทษเด็กนักเรียนด้วยการเขียนตี มาถึง ๑๓ ปี แล้ว ด้วยการออกระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งกำหนดให้การลงโทษนักเรียนสามารถทำได้แค่ ๔ สถาน เท่านั้น คือ

๑. ว่ากล่าวตักเตือน
๒. ทำทัณฑ์บน
๓. ตัดคะแนนความประพฤติ
๔. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม



และภายหลังมีการเพิ่มมาตรการลงโทษเด็กที่ไม่สามารถปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมได้ โดยให้พักการเรียนกับเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง แต่ยังมีผู้ปกครองร้องเรียนว่าครูลงโทษด้วยวิธีรุนแรงอยู่เสมอ ๆ เช่น ตบหน้า ตบหัว เอาไม้บรรทัดตีหัว หยิก ใช้ไม้ตีขา น่อง ก้น อย่างรุนแรงจนเกิดรอยบวมช้ำเลือด เอารองเท้าครูตบหน้า ใช้มือชกไปที่ท้อง ให้วิ่งรอบสนามกลางแดดหลายรอบ จนเด็กเป็นลม การกระทำเหล่านี้ล้วนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนทั้งสิ้น ซึ่งถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดทั้งทางวินัย ข้าราชการ ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพครู และยังเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญาในข้อหาทำร้ายร่างกายและจิตใจผู้อื่นด้วย จึงขอเน้นย้ำให้คุณครูทุกคนทราบวาระระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ.๒๕๔๘ นั้น ห้ามเขียนตีเด็กอย่างเด็ดขาด การลงโทษนักเรียนต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนเท่านั้นกระทำนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไม่ได้เพราะครูไม่มีอำนาจที่จะทำเช่นนั้นได้



จะเห็นได้เลยนะครีว่าสังคมและผู้คนทั่วไปให้ความสำคัญกับวิชาชีพครู เพราะครูถือเป็นวิชาชีพที่ต้องดูแลใกล้ชิดกับเด็ก เด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติ แต่หากผู้ที่มีหน้าที่ดูแลกลับมาก่อทำความผิดแก่เด็ก ที่อยู่ในความดูแลเสียเองครูผู้กระทำก็ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง อาญาและทางวินัยครับ

ดังนั้น ขอให้ข้าราชการครูทุกท่านคิดสักนิดก่อนที่จะลงโทษนักเรียน ว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่นั้นมีกฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้หรือไม่ หากกระทำลงไปโดยไม่มีกฎหมายรองรับหรืออนุญาตให้กระทำได้ถือเป็นความผิดครับ

